

ปรรณาทิการแถลง

วารสารการพยาบาลและการศึกษา ฉบับนี้เป็นฉบับต้อนรับปีพุทธศักราช 2563 หรือปี ค.ศ. 2020 วารสารก้าวเข้าสู่ปีที่ 13 ในปีนี้วงการวิชาชีพพยาบาลจะมีเรื่องราวสำคัญๆ ที่เกี่ยวข้องกับพยาบาล คือ เป็น “ปีแห่งพยาบาลและผดุงครรภ์” ซึ่งองค์การอนามัยโลกนิยามปี 2563 เป็น “ปีแห่งพยาบาลและผดุงครรภ์” เนื่องในวาระครบรอบ 200 ปีชาติกาล ฟลอเรนซ์ ไนติงเกล ผู้ก่อร่างพื้นฐานของการพยาบาล และสุชอนามัยโรงพยาบาล ไนติงเกลก่อตั้งวิทยาลัยการพยาบาลในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในกรุงลอนดอน เมื่อปี 2403 และมีผลงานทั้งหนังสือและงานวิจัยราว 200 ฉบับ ไนติงเกลเป็นผู้หญิงคนแรกที่เป็นสมาชิกราชสมาคมสถิติแห่งประเทศไทย ด้วยการบุกเบิกการรายงานข้อมูลเชิงสถิติในรูปแบบอินโฟกราฟฟิก ไนติงเกลยังได้ใช้กราฟวงกลมอธิบายสาเหตุการเสียชีวิตของทหารอังกฤษในสมรภูมิตาบสมุทระโคโรเมีย เพื่อยืนยันว่ามีทหารเสียชีวิตจากการติดเชื้อมากกว่าการบาดเจ็บ โดยที่กราฟเป็น “วิธีการเดียวที่จะสื่อสารข้อมูลกับคนหมู่มากซึ่งไม่ยอมรับฟังอะไรทั้งสิ้น” จึงขอเชิญชวนพยาบาลทุกท่านร่วมกิจกรรมที่หน่วยงานต่างๆ จัดเช่น สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ในสัปดาห์วันพยาบาลสากล นอกจากนี้ในปี 2562 จะครบรอบ 120 ปี ชาติกาลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือสมเด็จพระย่าของพวกเราพยาบาลเราจะมีการจัดกิจกรรมในส่วนนี้อีกนะคะ

วารสารฉบับนี้จะมีบทความวิชาการ 1 เรื่อง บทความวิจัย 8 เรื่อง ได้แก่ แบบวัดการตัดสินใจทางคลินิกของลาซาเตอร์ฉบับภาษาไทย: คุณภาพของเครื่องมือ ใครสนใจจะนำเครื่องมือไปใช้ติดต่อผู้เขียนนะคะ การพัฒนาโปรแกรมสร้างเสริมการดูแลตนเองต่อพฤติกรรมกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่มีภาวะไตเสื่อมที่บ้าน ผลของกิจกรรมกลุ่มเพื่อส่งเสริมการรับรู้ต่อความสามารถในการรู้คิดและความรู้เรื่องโรคสมองเสื่อมในผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองบกพร่องระยะต้น ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ การประเมินความต้องการจำเป็นของสมรรถนะพยาบาลสู่อาเซียน ตามการรับรู้ของผู้บริหารการพยาบาล ความสุขในการเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาลหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต การเสริมสร้างความสุขในการเรียนของนักศึกษาพยาบาลโดยใช้กระบวนการสุนทรียแสวงหา ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสุขในการเรียนของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี มีเรื่องความสุขของนักศึกษาในมุมมองต่างๆ 3 เรื่อง น่าสนใจค่ะ

วารสารขอเชิญชวนผู้สนใจส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารการพยาบาลและการศึกษานะคะ คิวไม่ยาว ไม่เสียค่าตีพิมพ์ วารสารเป็นวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Journal) ส่งบทความในระบบ Thai Journal Online (ThaiJo) หากมีปัญหาติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่วารสารได้ที่ E-mail:nursing2551@gmail.com เบอร์โทรศัพท์ 02-590-1828 นะคะ

กองบรรณาธิการ
วารสารการพยาบาลและการศึกษา